



ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล โดย
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๓ นั้น

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

-ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ วิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	๑. ความรู้ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี งบประมาณ ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๒.๑ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ต ๒.๒ ความสามารถในการสื่อสาร	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ปทุมธานี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๐๐๑ - ๐๐๓

ตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ วิธีการประเมิน	วัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินฯ	เลข ประจำตัว ผู้สมัคร
พนักงานผู้ช่วย สัตวบาล	๑. ความรู้ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป ๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และการตัด แต่งซากสัตว์ และการแปรรูปเนื้อสัตว์ ๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ ๒.๑ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใน การฆ่าสัตว์ การตัดแต่งซากสัตว์ และการแปรรูป เนื้อสัตว์ ๒.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานผู้ช่วยด้านการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ปทุมธานี เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	๐๐๑ - ๐๑๐

ค) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและ วิธีการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)	วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี	๑. บุคลิกภาพ ท่วงทิวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔. ทักษะคิด แรงจูงใจ	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
พนักงานผู้ช่วย สัตวบาล	๑. บุคลิกภาพ ท่วงทิวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔. ทักษะคิด แรงจูงใจ	วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ โดยเด็ดขาด
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
๔. อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินนำปากกาสีน้ำเงิน ปากกาลบคำผิด กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก เข้าห้องสอบได้เท่านั้น
๕. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๖. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๗. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๘. ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น
๙. ผู้เข้ารับการประเมินไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๑๐. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
๑๑. เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัคร และประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
๑๒. เมื่ออยู่ในห้องประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
๑๓. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถส่งคำตอบต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินเมื่อเวลาทำตอบผ่านไปแล้ว ๔๕ นาที ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินจะออกจากห้องสอบได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อนเท่านั้น
๑๔. แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น
๑๕. เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทำตอบจะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องประเมินได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินได้อนุญาตแล้ว

๑๖. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๑๗. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

๑๘. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการประเมินต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕๐ องศา เข้ารับการประเมิน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอำพล วรทธิธรรม)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เอกสารแนบท้ายประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	
๐๐๑	นางสาวนวิยา	ชัยมูล
๐๐๒	นายอภิชาติ	มาลัยกุล
๐๐๓	นางปาริชาติ	ม่วงศรีสุข



เอกสารแนบท้ายประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ครั้งที่ ๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	
๐๐๑	นายศุภรัช	จัดรัส
๐๐๒	นายณัฐวิทย์	วงศ์ทน
๐๐๓	นางปราณี	เยาว์ไทยสง
๐๐๔	นายพลรัฐ	ภมรบุตร
๐๐๕	นายวัชรพงศ์	สุทธการ
๐๐๖	นางสาวลัมณียา	เพชรช้าง
๐๐๗	นางสุภาพร	เพ่งพินิจ
๐๐๘	นายปสรร	สิงห์ทอง
๐๐๙	นางสาวจันทิรา	กออินทร์
๐๑๐	นายศตวรรษ	บุญมีรอด

Good.